

Tân Lập, ngày 18 tháng 9 năm 2021

THƯ KÊU GỌI
Vận động, ủng hộ chương trình “*Sống và máy tính cho em*”! năm 2021

Kính gửi:

- *Các Tổ chức, Đoàn thể trường THPT Tân Lập!*
- *Các đồng chí Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên!*

Trước diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch bệnh covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triển khai dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình, giúp các em học sinh “*Tạm dừng đến trường, không dừng học*”. Qua điều tra, rà soát, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Tân Lập thấy còn nhiều học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn như: mồ côi, bố mẹ đều đau yếu, bố mẹ đều mất việc do Covid, gia đình đông anh chị em, thậm chí có em phải vừa đi học vừa đi làm.... Vì vậy các em đều thiếu hoặc không có thiết bị cần thiết để tham gia học trực tuyến, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả dạy và học.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “*Tương thân tương ái*” của dân tộc và hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội về việc thực hiện chương trình “*Sống và máy tính cho em*”. Ban Giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn trường THPT Tân Lập kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh chung tay ủng hộ kinh phí, thêm nguồn lực hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, tạo điều kiện cho học sinh được học tập tốt hơn. Mỗi tấm lòng, mỗi nghĩa cử cao đẹp, mỗi lời động viên của quý vị đều vô cùng cần thiết và đáng quý!

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

Trường THPT Tân Lập – huyện Đan Phượng – thành phố Hà Nội

- Hình thức tiếp nhận:

+ Các tổ chức, đoàn thể: ủng hộ về số tài khoản của bộ phận kế toán công đoàn (đ/c Lê Thị Kim Thu).

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên: ủng hộ về số tài khoản của Tổ trưởng công đoàn tổ.

- Thời gian tiếp nhận ủng hộ: từ Chủ nhật (19/9/2021) đến hết thứ Tư (22/09/2021).

Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn trường THPT Tân Lập tha thiết kêu gọi và rất mong được đón nhận sự quan tâm, đồng lòng, tham gia ủng hộ của tất cả các quý vị và các em học sinh!.

Trân trọng cảm ơn !

TM BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng

Lý Đức Kim

TM BCH CÔNG ĐOÀN
Chủ tịch

Phạm Ngọc Nguyên